

*Bắc Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2019*

**THÔNG CÁO BÁO CHÍ**  
**Về tình hình sản xuất, tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang**  
*(Tính đến ngày 31/5/2019)*

Ngày 29/5/2019, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Diễn đàn kinh tế về sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản chủ lực tỉnh Bắc Giang năm 2019, đây là hoạt động xúc tiến thương mại lớn nhất từ trước đến nay, thu hút gần 800 đại biểu trong và ngoài nước tham dự. Diễn đàn đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn; Tham tán Kinh tế - Thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Sở Thương mại và Chính quyền nhân dân thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; trên 500 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc cùng trên 100 phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước...

Tỉnh Bắc Giang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Chính phủ; các bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố trong cả nước; Sở Thương mại tỉnh Quảng Tây, các cơ quan chức năng và Chính quyền nhân dân thị Bằng Tường. Cảm ơn sự tham gia tích cực của các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước đã thường xuyên, kịp thời thông tin, quảng bá toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, về các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản của tỉnh Bắc Giang nói chung, thương hiệu quả vải thiều nói riêng. Với sự quan tâm, đồng hành rất trách nhiệm của các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước, hứa hẹn một mùa thu hoạch vải thiều của bà con nông dân thuận lợi, được mùa, được giá.

Ngay sau Diễn đàn kinh tế, đã có nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu, thương thảo, ký kết hợp đồng tiêu thụ vải thiều. Vào những ngày này, hoạt động thu mua vải thiều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang rất sôi động, toàn tỉnh có trên 500 điểm cân thu mua vải thiều, với gần 1.000 thương nhân, trong đó có gần 200 thương nhân Trung Quốc thường xuyên có mặt tại các địa phương thu mua vải thiều đến ngày 30/5/2019; giá vải thiều tại xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên dao động từ 28.000 - 35.000 đồng/kg; giá vải thiều tại huyện Lục Ngạn dao động từ 40.000 - 55.000 đồng/kg, dự kiến giá vải trên địa bàn tỉnh còn tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Để kịp thời thông tin đến các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, UBND tỉnh Bắc Giang phân công đồng chí Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương (*điện thoại: 0913555714*) là người phát ngôn và trực tiếp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí những thông tin liên quan đến tình hình tiêu thụ vải thiều trên địa bàn tỉnh; phân công đồng chí Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục

Ngạn (*điện thoại: 0917752465*) là người cung cấp thông tin về thu hoạch, tiêu thụ vải thiều trên địa bàn huyện Lục Ngạn.

Trong chuỗi các sự kiện xúc tiến tiêu thụ vải thiều của tỉnh Bắc Giang năm 2019, tới đây từ ngày 07-16/6/2019, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tổ chức khai mạc "Tuần lễ Vải thiều huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang" tại Hà Nội (*Khai mạc từ 14h00 ngày 07/6/2019; địa điểm: Khu Hội chợ triển lãm, Giao dịch kinh tế và Thương mại, số 489, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội*). UBND tỉnh Bắc Giang trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các cơ quan truyền thông, báo chí, người tiêu dùng quan tâm đến dự, đưa tin.

UBND tỉnh Bắc Giang cam kết sẽ bảo đảm các điều kiện tốt nhất về mọi mặt để phục vụ cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố bạn; sự chung sức của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước; sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trung ương và địa phương nhằm giúp cho nông sản của tỉnh Bắc Giang nói chung, vải thiều nói riêng tiêu thụ thuận lợi, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người nông dân.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy, TT UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông;
- Văn phòng UBND tỉnh:
  - + LĐVP, KT, TH, TTTT;
  - + Lưu: VT, CN.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Đức Đăng**